

Hoà Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Số: 46/BC-ĐDBQH

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết
của địa phương sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH HOÀ BÌNH

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 46/BC ngày 21/12/2018

Chuyển:.....

Sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức tiếp xúc cử tri để các vị đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả chương trình kỳ họp và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương như sau:

1. Về lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nông nghiệp nông thôn

- *Cử tri xã Kim Bình, huyện Kim Bôi kiến nghị:* Đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm, sớm triển khai thi công hạng mục Công thoát nước đường 12B khu vực đình dốc xóm Lạng, xã Kim Bình. Hiện nay, do không có công thoát nước nên dẫn đến tình trạng nước ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trong khu vực.

- *Cử tri xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn kiến nghị:*

+ Đường 446 từ xóm Mùn 5, Mùn 6 đến xóm Trung Mường 1 bị hư hỏng nặng do thi công tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công (Công ty 36) khắc phục, sửa chữa, hoàn trả lại tuyến đường cho Nhân dân đi lại, lưu thông hàng hóa, nông sản.

+ Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết dứt điểm Dự án nghĩa địa xóm Trung Mường 1 và Trung Mường 2 theo dự án đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

- *Cử tri xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn kiến nghị:* Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có phương án thu hồi các Dự án “treo” nhiều năm trên địa bàn xã Phúc Tiến (dự án Công ty Anh Kỳ DK1, DK2, Công ty Xuân Lộc Thọ) để thu hút các doanh nghiệp khác có tiềm năng hơn vào đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- *Cử tri huyện Mai Châu kiến nghị:* Tuyến đường 43B hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, khi mưa lũ tuyến đường thường xuyên bị ngập úng dài ngày, taluy âm bị sạt lở, gây nguy hiểm, cản trở các phương tiện lưu thông. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công sửa chữa, nâng cấp, kè lại taluy âm để đảm bảo cho giao thông trên tuyến đường. Đồng thời đề nghị cắt cua tại km 10,11 vì độ dốc cao, rất nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn.

- *Cử tri xã Noong Luông, huyện Mai Châu kiến nghị:* Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa tuyến đường từ xã Noong Luông (xóm Vãn) đi thị trấn Mai Châu nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, lưu thông hàng hóa.

- *Cử tri xã Đông Chum, huyện Đà Bắc kiến nghị:*

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có chủ trương đầu tư thêm các dự án sinh kế cây trồng, vật nuôi cho Nhân dân huyện Đà Bắc nói chung và đặc biệt là những người dân đang sinh sống tại khu vực lòng hồ Sông Đà nội riêng. Hiện nay, tuy đã có sự đầu tư nhưng do mức đầu tư còn thấp nên cuộc sống Nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn nâng cấp, mở rộng tuyến đường 433. Hiện nay, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

- *Cử tri xã Giáp Đất, huyện Đà Bắc kiến nghị:*

+ Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, bố trí kinh phí xây hồ chứa nước sinh thái Bua Thần thuộc xóm Thu Lu để dự trữ nước phục vụ sản xuất, tưới tiêu cho cụm xã Chum, Chiềng, Đất với diện tích khoảng 20-30 ha.

+ Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư mở các tuyến đường đến khu sản xuất nhằm giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, vận chuyển sản phẩm nông, lâm sản. Hiện nay, do đặc thù địa hình chia cắt, hiểm trở nên việc khai thác, vận chuyển vô cùng khó khăn.

- *Cử tri các xã Suối Nánh, xã Mường Tuông, huyện Đà Bắc kiến nghị:* Cử tri tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, sớm bố trí kinh phí mở tuyến đường liên xã Mường Tuông – Suối Nánh để rút ngắn thời gian di chuyển, thuận tiện trong lưu thông, sinh hoạt của Nhân dân trong khu vực.

- *Cử tri xã Mường Tuông, huyện Đà Bắc kiến nghị:*

+ Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sửa chữa đoạn đường đi xóm Tuông Bãi do tình hình mưa lũ kéo dài nên khu vực này bị sạt lở làm hỏng đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

+ Đề nghị quan tâm, bố trí kinh phí nâng cấp đường liên xã từ xã Mường Chiềng đi xã Mường Tuông nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân trong tham gia giao thông và lưu thông hàng hóa.

- *Cử tri xã Đông Nghệ, huyện Đà Bắc kiến nghị:* Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, khảo sát, bố trí kinh phí xây dựng cầu nông thôn bắc qua các con suối trên địa bàn xã vì hiện nay việc đi lại rất khó khăn, vất vả, địa hình chia cắt đặc biệt trong mùa mưa lũ.

2. Về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường

- *Cử tri các huyện Kim Bôi, Lạc Thủy kiến nghị:* Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sớm chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát diện tích đất Lâm trường hiện nay không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để bàn giao lại cho các địa phương quản lý và sử dụng theo quy định của Pháp luật.

- *Cử tri xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn kiến nghị:* Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tiến hành rà soát, thu hồi, giải phóng mặt bằng và đảm bảo các chế độ chính sách đối với người dân khi mở rộng Vườn Quốc gia Ba Vì theo Quyết định số 2372/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- *Cử tri phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình kiến nghị:* Hiện nay bãi tập kết cát khu vực phường Thịnh Lang đang xâm lấn, làm thay đổi dòng chảy của sông Đà, cử tri cho rằng đây là một trong những nguyên nhân gây nên sạt lở tại Tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết triệt để các bãi tập kết cát nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống của Nhân dân khu vực hai bờ sông.

- *Cử tri xóm Tân Tiến, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình kiến nghị:* Đề nghị xem xét, thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng đường Lý Thường Kiệt đoạn từ cầu Mát vào Tỉnh đội thuộc xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, có 91 hộ dân nằm trong diện được đền bù, trong đó có 13 hộ dân được đền bù 100% mức đền bù, các hộ còn lại được đền bù 50%. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản giải quyết đền bù 100% cho các hộ dân thuộc phường Chăm Mát, 50% cho các hộ dân thuộc xóm Tân Tiến. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý với việc đền bù hai mức khác nhau như vậy và đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xem xét, giải quyết dứt điểm và đền bù thỏa đáng cho người dân.

- *Cử tri xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, do mức chi trả hiện nay rất thấp, chưa đảm bảo được mức sống tối thiểu cho Nhân dân.

- *Cử tri huyện Yên Thủy kiến nghị:* Việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 26/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện xảy ra nhiều sai sót (*sai tên, diện tích, số khoảnh*). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tiến hành rà soát, khắc phục những sai sót và đo đạc lại diện tích đất rừng để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

3. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng

- *Cử tri các xã Giáp Đất, xã Mường Tuồng, huyện Đà Bắc kiến nghị:* Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm, bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân xã đã hư hỏng, xuống cấp.

- *Cử tri xã Đồng Nghệ, huyện Đà Bắc kiến nghị:*

+ Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây Trường mầm non cho khu tái định cư trẻ em 3 xóm (*xóm Đăm, xóm Nghệ, xóm Co Lai*) được đến trường.

+ Hiện nay, Nhân dân xã Đồng Nghệ không có nước sạch để sinh hoạt, mặc dù trước đó đã có công trình nước sạch nhưng do mưa lũ đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, không thể sử dụng được. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, sớm chỉ đạo bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

- *Cử tri các xã Suối Nánh, xã Mường Tuồng, huyện Đà Bắc kiến nghị:* Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét, đầu tư mở thêm khu tái định cư cho 75 hộ dân xã Suối Nánh còn nằm trong khu vực nguy hiểm; bổ sung kinh phí cho việc di dân xóm Tuồng Bãi xã Mường Tuồng lên khu tái định cư mới.

- *Cử tri xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy kiến nghị:* Là đơn vị đạt tiêu chuẩn về đích nông thôn mới trong giai đoạn đầu, tuy nhiên đến nay nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng đã xuống cấp. Do vậy, cử tri xã Ngọc Lương đề nghị ngành hữu quan quan tâm, tiếp tục đầu tư nguồn lực để xã giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí mới.

- *Cử tri xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy kiến nghị:* Trên địa bàn xã có hai di tích tâm linh là chùa Tác Đức và Đình Rậm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã được 2 năm. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng với tính chất là di tích lịch sử văn hóa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xã hội hóa, đầu tư kinh phí tu bổ lại nhằm phục vụ đời sống tâm linh của Nhân dân.

- *Cử tri huyện Yên Thủy kiến nghị:* Ở một số địa phương hiện nay công suất, chất lượng điện kém, không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhất là các xã do Hợp tác xã Điện năng quản lý như: xã Ngọc Lương, xã Yên Trị, xã Bảo Hiệu và các xã lưới điện hạ áp nông thôn chưa được đầu tư như xã Đa Phúc, Lạc Thịnh. Để đảm bảo công suất, chất lượng điện phục vụ hoạt động sản xuất, tiêu dùng của người dân cử tri đề nghị:

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình chủ động phối hợp với các Hợp tác xã điện năng để tiếp tục cải tạo, nâng cấp lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân (*xóm Đại Đồng, xóm Yên Lương, xóm Liên Tiến, xóm Hồ 1, xã Ngọc Lương; xóm Tân Thành, xóm Tân Thịnh, xóm Á Đông, xã Yên Trị; xóm Bãi Đa, xóm Đội II, xóm Bãi Cỏ, xóm Chim, xóm Chông, xã Bảo Hiệu*).

+ Đề nghị Sở Công thương tỉnh Hòa Bình sớm triển khai dự án xây dựng thêm Trạm biến áp cho các xã tại những vị trí Sở Công thương đã tiến hành khảo sát (*05 Trạm biến áp thuộc địa bàn 03 xã: Ngọc Lương, Bảo Hiệu, Yên Trị*).

+ Đề nghị Công ty Điện lực Hòa Bình sớm triển khai các dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2018 mà đơn vị đã tiến hành khảo sát (*Trạm biến áp: xóm Thượng, xã Lạc Thịnh; xóm Lạc Vương 2, xã Yên Lạc; Lạc Sỹ 4 (xóm Hạ 1); có kế hoạch đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện 0,4kv cho các xóm: xóm Nhang, xóm Bèo, xóm Kha, xóm Nhuội thuộc xã Đa Phúc*. Hiện nay, lưới điện 0,4 kv còn cách xa các khu dân cư nên các hộ phải tự kéo bằng cột buong, tre, dây dẫn không đảm bảo nên chất lượng điện kém.

* Đối với 02 dự án khẩn cấp di dân tái định cư: Dự án khẩn cấp di dân tái định cư vùng lũ quét và sạt lở đất tại xóm Hạ, xã Lạc Sỹ 1 (34 hộ) và Dự án khẩn cấp di dân tái định cư vùng lũ quét và sạt lở đất tại xóm Nâu, xã Bảo Hiệu (32 hộ) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 và Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư 29,89 tỷ đồng. Tại Thông báo số 5963/TB-VPUBND ngày 20/9/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy chủ động xây dựng kế

hoạch và phương án di dời. Tuy nhiên, do ngân sách của huyện rất khó khăn nên không cân đối được nguồn để thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án, đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng nguy hiểm.

* Đối với dự án nâng cấp tuyến đê lải lũ sau hồ Ngọc Lương 2: Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy đề nghị được hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng dự án.

4. Về chế độ, chính sách; công tác cán bộ

- *Cử tri các huyện Kim Bôi, Đà Bắc, Yên Thủy, Mai Châu kiến nghị:* Việc triển khai thực hiện sáp nhập, kiện toàn xóm, xã hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, như: thay đổi thiết chế bộ máy cán bộ; khác biệt về văn hóa; đặc biệt là yếu tố địa hình chủ yếu là núi cao, độ dốc lớn, chia cắt phức tạp, dân cư sinh sống rải rác, gây bất tiện trong việc đi lại cũng như giao lưu, nhất là việc kiện toàn, sắp xếp nhân sự sau sáp nhập. Định biên trung bình cho một xã hiện nay khoảng 22 biên chế, việc giải quyết, sắp xếp vị trí việc làm cho những công chức này sau sáp nhập là vô cùng khó khăn, trong khi thực hiện song song cùng chính sách tinh giản biên chế. Mặt khác, hiện nay chưa có hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập. Do vậy gây ra tâm lý hoang mang trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá thực tiễn từng địa phương, đề ra các phương án giải quyết cụ thể các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình sáp nhập, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính sau khi sáp nhập như: Giấy khai sinh; hộ khẩu; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghiên cứu, xem xét việc thực hiện sáp nhập theo lộ trình cụ thể, vừa có cơ chế hướng dẫn về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập; vừa xây dựng lộ trình thực hiện một cách hợp lý, đảm bảo độ giãn về mặt thời gian và các điều kiện thuận lợi khác, tạo điều kiện cho công tác sắp xếp tổ chức, nhân sự.

- *Cử tri thị trấn Bo, huyện Kim Bôi đề nghị:* Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, có chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế thôn bản của thị trấn sau khi nghỉ theo quy định nhưng chưa được chi trả chế độ trong 6 tháng năm 2018 đã hoạt động.

- *Cử tri xã Kim Bình, huyện Kim Bôi kiến nghị:* Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, có chính sách hỗ trợ phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm các chức danh Hội đồng nhân dân cấp xã (*Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HDND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy*).

- *Cử tri xã Noong Luông, huyện Mai Châu kiến nghị:* Đề nghị xem xét chuyển ngạch cho nhân viên y tế cấp xã sau đào tạo đã được cấp Bằng đại học theo quy định của Nhà nước.

- *Cử tri xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy kiến nghị:* Xã Lạc Thịnh chiếm trên 80% là đồng bào dân tộc, đời sống rất khó khăn nhưng hiện nay lại được hưởng chế độ phụ cấp áp dụng cho vùng 1. Đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, rà soát tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phân vùng cho phù hợp hơn.

- *Cử tri phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình kiến nghị:* Đối với cựu chiến binh, thương bệnh binh, ngoài các chế độ chính sách cho người có công, cử tri đặc biệt đề nghị quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống tinh thần như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

5. Về an ninh trật tự, quản lý xã hội

Cử tri thành phố Hòa Bình kiến nghị: Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát và có giải pháp hữu hiệu nhằm trả lại không gian chợ công viên sông Đà, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm để kinh doanh, vừa gây mất trật tự vừa làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

6. Về y tế

- *Cử tri xã Giáp Đất, huyện Đà Bắc kiến nghị:* Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm cử 01 bác sĩ về công tác tại Trạm y tế xã nhằm đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người dân và đạt chuẩn nông thôn mới về lĩnh vực y tế.

- *Cử tri huyện Đà Bắc kiến nghị:* Cử tri tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư tái lập Phòng khám đa khoa khu vực tại xã Mường Chiềng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh vì khoảng cách đến bệnh viện huyện quá xa, trong khi giao thông đi lại rất khó khăn. Đặc biệt đối với trường hợp bệnh nhân cấp cứu là rất khó khăn do Trạm y tế tuyến xã không đảm bảo các điều kiện thực hiện nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

7. Về vấn đề khác

- *Cử tri huyện Yên Thủy kiến nghị:* Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách để thu hút đầu tư đối với địa phương. Tuy nhiên, phải có sự sàng lọc, cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư đối với một số dự án trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo trách nhiệm cũng như hiệu quả đầu tư, đặc biệt cần đảm bảo giữ vững môi trường sinh thái.

Trên đây là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình xin chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình chỉ đạo các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Ban TT. Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- LĐ, CV VPĐDBQH tỉnh;
- Các đơn vị nơi Đoàn đến TXCT;
- Lưu: VPĐDBQH.

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



Nguyễn Tiên Sinh